

**สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ 20/2557 เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 20/2557 เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**1. เรื่อง ความคาดหวังของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อการดำเนินการของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ**

ที่ประชุมรับทราบว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะประสานการทำงานร่วมกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขอข้อมูลผู้ถูกเรียกให้มารายงานตัวตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งข้อมูลผู้ถูกเรียกตัวโดยไม่มี การประกาศอย่างเป็นทางการ

**2. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้ยกเลิกคณะกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชน เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ซึ่งเป็น คณะอนุกรรมการชุดเดิม และให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ ฯ ทำหนังสือขอ ขอบ คณ อนุกรรมการชุดเดิม และทำหนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังต้นสังกัดของอนุกรรมการ ใหม่ด้วย

**3. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับความเห็นที่ประชุม ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**4. เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระหว่างที่รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ว่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และหารือผลกระทบต่อการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารรับรองเกษะโกมล ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการหารือเพื่อเตรียมข้อมูล โดยได้มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 47/2557 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะกรณีเร่งด่วนในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศและบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือรัฐธรรมนูญฉบับต่อไป และได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติดังนี้

(1) ข้อเสนอสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(2) ข้อขัดข้องและผลกระทบต่อการดำเนินงานที่เกิดจากการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และประกาศ/คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

**5. เรื่อง การขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ได้รับทุน Luce Scholars Program เข้าฝึกงาน**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ว่า นายจาคอบ โบการ์ต อาสาสมัครชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุน Luce Scholars Program จะเข้าฝึกงานและเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557

**6. เรื่อง ขอให้ปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือกฎอัยการศึก ตามหลักกฎหมาย หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความสงบและความปรองดองของคนในชาติ**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ว่า มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้ส่งหนังสือ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 กราบเรียนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และสำเนากราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอให้ปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ

กฎอัยการศึก ตามหลักกฎหมาย หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความสงบและความปรองดองของคนในชาติ เพื่อแสดงความกังวลต่อการใช้อำนาจและมาตรการในการควบคุมความสงบของเจ้าหน้าที่

#### 7. เรื่อง การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบฯ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ได้มีมติเสนอชื่อ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรียบร้อยแล้ว

#### 8. เรื่อง ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าพบประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบฯ ผู้แทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าพบประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ในการนี้ ที่ประชุมได้มอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัวในสถานที่ควบคุมตัวต่าง ๆ โดยกำหนดภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน โดยให้จัดทำรายงานข้อมูลการตรวจเยี่ยมในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำเสนอภาพรวมแก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศร่วมในคณะทำงานดังกล่าวด้วย